
-สำเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน   

สมัยสามัญที ่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี  2567 
วันที ่ 4  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2567  เวลา  09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน 
 

ผู้มาประชุม    
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสนั่น  ใสแสง ประธานสภา อบต.ชีบน สนั่น  ใสแสง   

2 นายจรุง  แววตะคุ รองประธานสภา  อบต.ชีบน จรุง  แววตะค ุ   

3 นางดอย  ลุนชัย สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 1 ดอย  ลุนชัย   

4 นางยุพิน  ขวัญชัยภูมิ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 2      -ลา-  

5 นายปรีชา  วงศ์จักษุ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 4 ปรีชา  วงศ์จักษ ุ  

6 นายบัญชา  อินาวัง สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 5 บัญชา  อินาวัง  

7 นายสมรัก  สิมมามิตร สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 6 สมรัก  สิมมามิตร  

8 นายวาริน  วุ้นชีลอง สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 7 วาริน  วุ้นชลีอง  

9 นางพรประภา  ดนตรี สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 8 พรประภา  ดนตรี   

10 นางจำปี  ขานสันเทียะ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 9 จำปี  ขานสันเทียะ  
11 นายบุญทัน  แววตะคุ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 11 บุญทัน  แววตะค ุ    

12 นางสาวจิราภรณ์  คำห้วยแย้ สมาชิก อบต.  หมู่ที1่2 จิราภรณ์  คำห้วยแย้  

13 จ่าเอกชัยชุมพล  ทองแย้ม เลขานุการสภา อบต.ชีบน ชัยชุมพล  ทองแย้ม          
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม    
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเมธา  คุ้มหมู่ นายก อบต. เมธา  คุ้มหมู่   

2 นายสงัด  เศษจัตุรัส รองนายก อบต. สงัด  เศษจัตุรัส   

3 นายวิเวช  จ่าชัย    รองนายก อบต.   วิเวช  จ่าชัย     

4 นายวิษณุชัย  นามหนองอ้อ เลขานุการนายก วิษณุชัย  นามหนองอ้อ  

5 พันจ่าเอกนิรุจน์  เฉลียวชาติ หัวหน้าสำนักปลัด นิรุจน์  เฉลียวชาต ิ   
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. -เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายสนั่น  ใสแสง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  
กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 
 
 

-วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 สมัยสุดท้าย  นางยุพิน  
ขวัญชัยภูม ิ ส.อบต.หมู่ 2 บ้านวังกำแพง  ขออนุญาตลาการประชุมในวันนี้เพ่ือติดต่อ
สำนักงานที่ดินอำเภอบ้านเขว้า  และมีนักศึกษาฝึกงาน  นางสาวกนกวรรณ  บุญมา
นักศึกษาฝึกงานขอฝึกงานยังองค์การบริหารตำบลชีบน  จึงแจ้งให้ที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 
 
นางจำปี  ขานสันเทียะ 
ส.อบต. หมู่ที่ 9 
 

2.1  เรื ่องรับรองรายงานการประชุมวิสามัญ ที่ 2 ประจำปี 2567  เมื่อวันที่ 26 
เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖7 

 
-ขอแก้ไข   
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนางจินดา  กุสุมภ์ไปนานางสุบิน   ฝอดสูงเนิน  
เป็น  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายนานางจินดา  กุสุมภ์ไปนานางสุบิน  ฝอดสูงเนิน 

 
นายวาริน วุ้นชีลอง 
ส.อบต.  หมู่ที่ 7 
 
 
นางดอย  ลุนชัย 
ส.อบต.  หมู่ที่ 1 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม 

 
-ขอแก้ไข   
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนางสังเวียนถึงถนนหลักหน้าหลวงพ่อใหญ่  เป็น 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรงัสายบ้านนายสำเรียงถึงถนนหลักหน้าหลวงพ่อใหญ่ 
 
--ขอแก้ไข   
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักสงฆ์วัดป่าถึงนานายน้อยจัน เขียด  เป็น  
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักสงฆ์วัดป่าถึงไร่นายวิโรจน์  แอบไธสงค์ 
--ขอแก้ไข   
จากโครงการที่  3  มาเป็นโครงการที่  2  และ  โครงการที่  2  มาเป็นโครงการ
ลำดับที่  2 
 
-ที่ประชุมให้การรับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 

 
เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
-ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอใหม่ 
 
 
 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภาฯ 
 
จ่าเอกชัยชุมพล  ทองแย้ม 
เลขานุการสภา 
 
 
 
 
 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภาฯ 
 
 
นายปรีชา  วงศ์จักษุ 
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1  กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2568และสมัยประชุมสมัย
สามัญ  สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ.2569 
-ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ ชี้แจง ระเบียบข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดประชุมสมัย
สามัญ  ประจำปี  2568 
 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545  
(3)  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปี
นั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย  แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัย
ในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก
ของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน 
 
-ขอให้ที ่ประชุมพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี  พ.ศ.2568  และ
กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี  สมัยแรก  พ.ศ. 2569  มีกำหนดกี่วันและ
จะเริ่มเม่ือใด 
 
-ขอเสนอกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญดังนี้ 
 

สมัยประชุมสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.2568  กำหนด  4  สมัย 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันที่ 10-24  กุมภาพันธ์  2568    
มีกำหนดไม่เกิน   15  วัน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแตว่ันที่ 6-20   พฤษภาคม  2568    
มีกำหนดไม่เกิน   15  วัน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแตว่ันที่ 11-25  สิงหาคม    2568     
มีกำหนดไม่เกิน   15  วัน 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแตว่ันที่ 3-17   พฤศจิกายน 2568     
มีกำหนดไม่เกิน   15  วัน 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  พ.ศ.2569   
สมัยสามัญ สมัยแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ 9-23   กุมภาพันธ์  2569   
มีกำหนดไม่เกิน   15  วัน 
 
 
 
 
 
 



 
 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภาฯ 
 
 
ที่ประชุม 
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-สมาชิกท่านอื่นมีความเห็นเป็นอย่างไร  มีใครจะแก้ไข เพิ่มเติมหรือไม่  หากไม่มีขอ
มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบการกำหนดประชุมสมัยสามัญประจำปี  พ.ศ.2568  
และสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ.2569 
 
-ที่ประชุมให้ความเห็นชอบการกำหนดประชุมสมัยสามัญประจำปี  พ.ศ. 2567  
ตามที่     นายปรีชา  วงศ์จักษุ  เสนอ    
-เห็นชอบเป็นเอกฉันท์     จำนวน   10  เสียง 
-ไม่เห็นชอบ                 จำนวน    0   เสียง 

  
5.2 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ พ.ศ.2567 

จ่าเอกชัยชุมพล  ทองแย้ม 
ปลัด  อบต.ชีบน (แทน) 
 

-ชี้แจงถึงความจำเป็นในขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณราจ่ายงบประมาณ
ประจำปี 2567 ตามหนังสือที่ ชย 72201/494  ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2567 ที่ส่งให้
ท่านประธานสภาและสำเนารายละเอียดให้กับทุกท่านแล้วนั้น  ซึ่งตามที่ สภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลชีบน ได้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปิ้งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗ 
และอนุมัติกันเงินในคราวประชุมสมัยวิสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ 
แล้วนั้น  ในการนนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน มีความจำเป็นในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในหมวดครุภัณฑ์ ที่ได้กัน
เงินไว้ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖๓  ข้อ ๒๙๗ จึงขออนุมัติต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลซีบน ซึ่งรายละเอียดแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายงบประมาณประจำปี 2567  ดังนี้ 
 

1.กองคลัง 
   แก้ไขจากคำว่า ยาว 460 มม. เป็น ลึก 460  มม. (นอกนั้นคงเดิม) 
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2.กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
   แก้ไขจากคำว่า ยาว 460 มม. เป็น ลึก 460  มม.  (นอกนั้นคงเดิม) 
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นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา 
 
 

ที่ประชุม 
 
 
 

-มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือสงสัยหรืออภิปรายใดๆกรณีขอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำป ี2567  ทั้ง  2  รายการ หรือไม่หากไม่มีขอ
มติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 

 

--มีมติให้ความเห็นชอบ  
-เห็นชอบเป็นเอกฉันท์     จำนวน   11  เสียง 
-ไม่เห็นชอบ                จำนวน    0   เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 
นายบัญชา  อินาวัง 
ส.อบต.  หมู่ที่ 5 
 
นายเมธา  คุ้มหมู่ 
นายก  อบต.ชีบน 
 
 
พันจ่าเอกนิรุจน์ เฉลีบวชาติ 
หัวหน้าสำนักปลัด 
 

 
-สงสัยป้ายถนนทางเข้าหมู่บ้านยางนาดีเหตุใดไม่มีชื่อป้ายบ้านยางนาดีมีแต่ชื่อบ้านหิน
ลาดบ้านเดียวสามารถแก้ไขได้ไหมชาวบ้านสอบถามมา 
 
-เนื่องจากถนนเป็นความรับผิดชอบของทางหลวง/ทางหลสงชนบท   ป้ายมีเฉพาะ
บ้านหินลาดแต่ในอนาคตคาดว่าจะมีป้ายหน้าบ้านยางนาดีควบคู่กับทางเข้าเขื่อนยาง
นาดี 
 
-เรื่องการทบทวนแผนที่ได้มีโอกาสพูดคุยที่โครงการสัญจรบ้านผู้ใหญ่สนิทพรหมรูป
แผนพัฒนา 5 ปีเดิมและที่ยังไม่มีอยู่ในพัฒนาเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ที่ส่งเข้ามามีเพียงหมู่ 
4 หินลาดบ้านอื่นๆยังไม่เข้ามาทำให้ล่าช้า  เพราะคณะบริหารมีแผนจะดำเนินการ
โครงการสาธารณะต่างๆทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้จะต้องอิงในส่วนของ
แผนพัฒนา  อยากให้มีการติดตามและเร่งรัดดำเนินการซึ่งมีโอกาสได้เห็นแผนชุมชน
ของหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นแผนที่ไม่สมบูรณ์มีเพียงแค่การเสนอโครงการพอให้มี
รูปเล่มรายงานนายอำเภอเท่านั้น  ส่วนโครงการที่มีความจำเป็นต่างๆยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์  อยากให้สมาชิกทุกท่านเป็นหลักในการดำเนินการดูรายละเอียดและช่วย 
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จัดทำแผนชุมชนเพราะผู้ใหญ่บ้านจะมองว่าเป็นหน้าที่ของสมาชิกในการดำเนินการ
การนำแผนส่งยัง  อบต.  เพราะหากได้แผนมาแล้วยังต้องส่งแผนที ่บร ิหารจะ
ดำเนินการส่งไปยัง ผอ.กองช่าง  กว่าจะกำหนดรูปแบบและประมาณการก็ต้องใช้
เวลานานเช่นกนั  ฝากติดตามเพ่ือผลประโยชน์ของพ่ีน้องในตำบลชีบน 
 

นายจรุง  แววตะคุ 
รองประธานสภา ฯ 
 
พันจ่าเอกนิรุจน์ เฉลีบวชาติ 
หัวหน้าสำนักปลัด 
 
 
นายเมธา  คุ้มหมู่ 
นายก  อบต.ชีบน 
 
 
 
 
นายบุญทัน  แววตุคุ 
ส.อบต.  หมู่ที่ 11 
 
 
 
 
 
 
 
พันจ่าเอกนิรุจน์ เฉลีบวชาติ 
หัวหน้าสำนักปลัด 
 
 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา ฯ 
 
 
 
 
 

-เพื่อให้ทันการณ์ขอหารือว่าเราดำเนินการประชาคมทำรายชื ่อผู ้เข้าร่วมประชุม
ประกอบพร้อมภาพถ่ายแล้วให้ผู้ใหญ่บ้านรับรองน่าจะเร็วขึ้น 
 
-จะดำเนินการอย่างไรก็ได้ขอให้มีกระบวนการในการประชาคมและมีลายมือชื่อ
ชาวบ้านผู้เข้าร่วมประชุมและผู้นำให้การรับรองโครงการในการเสนอแผนพัฒนาเขา้สู่
แผนพัฒนาของหมู่บ้านเพื่อส่งมายัง  อบต. 
 
-ผมขอเน้นย้ำเรื ่องแผนจะต้องติดตามกับผู ้ใหญ่บ้านให้เรียบร้อย  ไม่เช่นนั ้นจะ
ดำเนินการไม่ได้มีความล่าช้า  การปรับปรุงถนนลูกรังภายในตำบลผมได้ดำเนินการ
ออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิแล้ว  ตั้งแต่ 9 
ตุลาคม 2567 ปัจจุบันเรายังต้องรอเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ
ว่าเมื่อใดจะแจ้งให้ทราบ 
 
-กรณ๊บ้านหนองกระทุ่ม  หมู่ที่ 11 เพิ่งทราบข่าวจะเร่งติดตามและดำเนินการให้เร็ว
ที่สุด  มีความเห็นว่าในการเสนอสร้างหรือปรับปรุงถนนหนทางเราระบุเป็นเส้นหรือ
เป็นสายเลยได้หรือไม่โดยไม่ต้องระบุเป็นจากบ้านนาย ก. ถึงบ้านนาย ข.  และเสนอ
ในการแก้ไขปัญหาถนนลูกรังอยากให้มีการยกคันทางขึ้น 50 ซม.เพราะว่าจะเป็นการ
แก้ไขปัญหาที่หาได้มาตรฐานขึ้น  ไม้ต้องปรับปรุงแก้ไขซ่อมแซมถนนหนทางเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน อาทิเช่น ได้นายแก่นตาไปเขาท่านงอยหรือถนนเชื่อมเส้นอื่นๆอย่าง
หนองกระทุ่มไปซับปลากั้ง  จะได้รองรับการขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร  กรณีอ้อยปี
นี้จะได้ราคาด ี เริ่มต้นที่  1,250/ตัน 
 
-ขอแจ้งกรณีประปาหมู่ 7 บ้านกุดตะเคียน  ที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมกรณีการสร้างเขื่อน
ของชลประทานปัจจุบันได้รายงานให้ชลประทานทราบแล้วและได้ส่งแบบประมาณ
ราคาไปให้เพื่อรอการชดเชยกลับต่อไป 
 
-ผมขอสรุปเพื่อเป็นการเร่งรัดในการดำเนินการส่งแผนพัฒนาให้นำแผนพัฒนาผ่าน
การประชาคมหมู่บ้านส่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 และประชุม
ครั้งต่อไปในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 
-ขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ ทำให้การพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ 
ในวันนี้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  และขอนัดประชุมสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2  วันจันทร์
ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลชีบน 
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-สั่งปิดประชุม  เวลา  12.30  น. 
 

-ผู้มาประชุม          12  คน 
-ผู้เข้าร่วมประชุม      5   คน 
-ผู้ลาประชุม           -    คน 
-ผู้ขาดการประชุม    -     คน 
 

                                     

ลงชื่อ   จ.อ.ชัยชุมพล  ทองแย้ม  ผู้จดรายงานการประชุม 
          ( ชัยชุมพล  ทองแย้ม ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 
 
 

ลงชื่อ     ปรีชา  วงศ์จักษุ       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         ( นายปรีชา  วงศ์จักษุ ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ 4 
 

ลงชื่อ    สมรัก  สิมมามิตร     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       ( นายสมรัก  สิมมามิตร ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 
 
 
 
 

ลงชื่อ      พรประภา  ดนตรี   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นางพรประภา  ดนตรี ) 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 
 

ลงชื่อ      สนั่น  ใสแสง     ผูร้ับรองรายงานการประชุม 
                                              ( นายสนั่น  ใสแสง ) 
                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

 


